

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 93./2022/GELEX/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Trong tuần vừa qua, một số cá nhân đã lợi dụng sự việc một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị bắt để đăng tải những thông tin thất thiệt, chưa kiểm chứng cho rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản). Từ đó, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp trong đó có cổ phiếu GEX của GELEX cũng bị ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến thị trường (Xem cụ thể thông tin theo đường dẫn sau: <https://baohinhphu.vn/thu-tuong-chi-dao-cac-bien-phap-on-dinhthi-truong-chung-khoan-trai-phiieu-doanh-nghiep-102220411192623245.htm>). Bộ Công an cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh và khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan truyền những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng (Xem cụ thể thông tin theo đường dẫn sau: <https://baohinhphu.vn/bo-cong-an-xu-ly-nghiem-nhung-doi-tuong-tung-tin-that-thiet-anh-huong-toi-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-10222040819281223.htm>).

Về phía GELEX, với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn luôn tuân thủ thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định. Chúng tôi kịch liệt phản đối những hành vi đưa tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng gây mất an ninh, an toàn thị trường.

Chúng tôi xin thông báo: Mọi hoạt động của Công ty vẫn diễn ra như thường lệ. Tập thể Ban điều hành và các Ban phòng chuyên môn của GELEX tích cực, tập trung xử lý các công việc chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó. (Có thể kể đến như tuần vừa qua, GELEX đã hoàn thành và thực hiện công bố thông tin bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021 tại đường dẫn <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>).

Các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các mặt hoạt động khác của GELEX được thể hiện minh bạch và công bố trên website chính thức của công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/>. Chúng tôi mong muốn và đề nghị quý cổ đông và các nhà đầu tư thận trọng và sáng suốt trước những tin đồn thất thiệt; cập nhật những tin tức về doanh nghiệp trên các kênh thông tin chính thống để có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động doanh nghiệp; tin tưởng vào những quyết sách của Đảng và nhà nước góp phần giúp cho thị trường chứng khoán được hoạt động an toàn, hiệu quả, lành mạnh.

Trân trọng!

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn